

Nông dân gặp khó khi “nghĩ lớn, làm lớn”

Những năm gần đây, ngày càng nhiều nông dân dám nghĩ lớn, dám làm trên quy mô lớn, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình “nghĩ lớn, làm lớn”, nhiều nông dân vẫn đang loay hoay, gặp nhiều khó khăn.

“Nghĩ lớn” nhưng chưa thể “làm lớn”

Trước đây, anh Vũ Mạnh Hiếu, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) chủ yếu nuôi bò theo phương thức truyền thống với số lượng ít. Tuy nhiên, với hệ thống chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi cũ nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Sau khi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các hội nhóm trên mạng xã hội, anh Hiếu quyết định chuyển sang nuôi bò 3B thương phẩm theo hướng hiện đại. Anh cho biết: Khi triển khai mô hình, tôi được Hội Nông dân xã hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên mô hình duy trì khá ổn. Trên diện tích gần 4ha với chuồng trại đạt tiêu chuẩn, tôi nuôi 100 con bò giống, bò thương phẩm và trồng thêm cỏ ngọt để chủ động nguồn thức ăn. Trung bình mỗi năm tôi xuất bán khoảng 30 tấn bò thương phẩm, thu lãi khoảng 500 triệu đồng.

Nhưng với khát khao làm giàu, anh Hiếu nghĩ đến việc mở rộng diện tích, xây dựng kho chứa và thành lập HTX. Cách đây 4 năm anh đã được tuyên truyền, hướng dẫn về tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng hàng hóa. Nhưng khi bắt tay vào làm thì không hề dễ dàng bởi nguồn vốn vay từ

quỹ hội nông dân hạn chế nên việc mở rộng mô hình khá khó khăn.

“Tôi nhận thấy tại các tỉnh khác, nhiều hộ đã liên kết với nhau thành lập HTX. Điều này vừa giúp việc kinh doanh trở nên thuận lợi, ổn định vừa giúp cho việc mua bán con giống đầu vào giá tốt hơn. Điều băn khoăn nhất hiện tại là chúng tôi chưa nắm rõ được thủ tục, quy định cụ thể của pháp luật trong tích tụ ruộng đất. Tôi mong muốn có văn bản hướng dẫn cụ thể để nắm được những điều kiện, quy trình thành lập HTX. Bên cạnh đó, để mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Chúng tôi cũng mong sẽ được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp hội nông dân và các cơ quan liên quan. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều chương trình hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với quy mô sản xuất lớn để chúng tôi bổ sung kiến thức, kinh nghiệm” - anh Hiếu chia sẻ.

Cũng có tư duy “nghĩ lớn, làm lớn” như anh Hiếu, anh Đào Văn Vạn, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) gặp khó khi mở rộng trang

trại. Theo anh Vạn, từ năm 2003, gia đình đã chuyển đổi khoảng 2 mẫu ruộng để xây dựng trang trại nuôi lợn, thủy sản. Từ khi triển khai mô hình, anh Vạn đã mong muốn nuôi số lượng lớn nhưng không thể thực hiện. “Diện tích không thể mở rộng cùng với những ảnh hưởng từ dịch bệnh, giá cả khiến chúng tôi không thể đầu tư làm lớn hơn. Hiện tại tôi chỉ có thể duy trì nuôi hơn 100 con lợn thịt và lợn nái, mỗi năm xuất bán khoảng 4 tấn lợn thịt. Giá thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp tăng thì lãi không còn nhiều” - anh Vạn chia sẻ.

Ông Đào Văn Luật, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thanh cho biết: Hiện nay, khu chuyển đổi của xã có khoảng 35 - 40 hộ tham gia phát triển các mô hình chăn nuôi tổng hợp với tổng diện tích khoảng 37ha. Tuy nhiên, các mô hình vẫn còn nhỏ lẻ do khó khăn về vốn, kinh phí đầu tư và diện tích hẹp. Hy vọng trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Đồng hành cùng nông dân

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhiều nông dân Thái Bình hiện nay có tư duy rất hiện đại, nhạy bén với thời cuộc. Cùng với sự chăm chỉ, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân đã mạnh dạn đưa mô hình mới về, mang lại hiệu quả cao. Từ đó tạo nên một thế hệ nông dân mới có tri thức, năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình vươn lên làm giàu từ nông nghiệp, nông dân sẽ khó tránh khỏi những rủi ro, khó khăn trước nhiều yếu tố tác động như thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm và kiến thức khoa học kỹ thuật, không có diện tích đất để đầu tư trên quy mô lớn, sản phẩm làm ra chịu cảnh “được mùa mất giá”, “được giá mất mùa”... Vì vậy, hội nông dân các cấp sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả thông qua các hoạt động tin cậy cho vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra rất nhiều mục tiêu cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho nông dân, chú trọng đến phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, hội nông dân các cấp sẽ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 15.000 hội viên trở lên; hỗ trợ ít nhất 5.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ thành lập mới 50 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 10 HTX nông nghiệp; phấn đấu hội nông dân mỗi huyện, thành phố sẽ thành lập được 1 CLB nông dân xuất sắc. Những mục tiêu đã đề ra sẽ tạo đòn bẩy giúp nông dân vươn lên phát triển mô hình quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tổ chức ra mắt CLB nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình nhằm tạo diễn đàn cho hội viên, nông dân có điều kiện trao đổi, học hỏi và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua hoạt động của CLB sẽ thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, để nông dân thành công khi “nghĩ lớn, làm lớn”, ngoài sự hỗ trợ của tổ chức hội, sự vươn lên của chính bản thân người nông dân, rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn giúp hội viên, nông dân hiện thực hóa khát vọng làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vốn chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế



Kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay giải quyết việc làm của anh Trịnh Công Vinh (người thứ hai từ trái sang), xã An Vinh (Quỳnh Phụ).

Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại địa phương, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi của Chính phủ một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Năm 2016, anh Trịnh Công Vinh, thôn An Lạc 1, xã An Vinh (Quỳnh Phụ) nhận lại mô hình chăn nuôi tổng hợp từ người anh trai với diện tích hơn 2 mẫu, hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tổ chức ra mắt CLB nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình nhằm tạo diễn đàn cho hội viên, nông dân có điều kiện trao đổi, học hỏi và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua hoạt động của CLB sẽ thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, để nông dân thành công khi “nghĩ lớn, làm lớn”, ngoài sự hỗ trợ của tổ chức hội, sự vươn lên của chính bản thân người nông dân, rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn giúp hội viên, nông dân hiện thực hóa khát vọng làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng như anh Vinh, anh Vũ Công Trung, thôn Bương Hạ Nam, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) là một trong những đoàn viên, thanh niên sử dụng hiệu quả vốn vay chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ. Năm 2018, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Trung mở cơ sở sản xuất ngô sấy với quy mô ban đầu chỉ 1 máy sấy nhỏ và xưởng sản xuất diện tích 40m².

Đến năm 2021, khi thị trường thực phẩm tươi sống ngày càng phát triển, anh Trung nghĩ đến việc mở rộng quy mô chăn nuôi. Trải qua rất nhiều khó khăn, đến nay anh Vinh đã ổn định sản xuất với quy mô chăn nuôi 30.000 con gà thả vườn, 2 mẫu ao thả các loại cá truyền thống và hơn 1 mẫu vườn trồng các loại cây ăn quả như mít, xoài, bưởi. Không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình, trang trại của anh còn tạo việc làm cho 1 lao động với thu nhập 10 triệu đồng/tháng và 3 - 5 lao động thời vụ với thu nhập 250.000 đồng/người/ngày. Anh Vinh tâm sự: Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của trang trại, gia đình tôi được Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Lạc 1 do Đoàn Thanh niên xã An Vinh quản lý bình xét cho vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với lãi suất phù hợp, thủ tục đơn giản. Gia đình tôi sử dụng vốn vay để mua thức ăn chăn nuôi, từ đó vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 13.600 đoàn viên, thanh niên vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 610 tỷ đồng. Đây là kênh vốn quan trọng, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp... Là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả hoạt động ủy

thác qua đoàn thanh niên, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ đang ký hợp đồng ủy thác với 32/37 đoàn thanh niên xã, thị trấn với 45 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ cho vay đạt gần 80 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp với đoàn thanh niên các cấp và chính quyền các địa phương tìm kiếm mô hình thanh niên dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế tại địa phương để đầu tư nguồn vốn vay. Qua đó đã phát hiện và giải ngân kịp thời vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, từ đó giúp đoàn viên, thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn làm dịch vụ ủy thác; tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH, trên cơ sở đó có phương án cũng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các tổ tiết kiệm và vay vốn do đoàn thanh niên quản lý, phân công cán bộ có trình độ, năng lực phù hợp thực hiện hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH; thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như các hộ vay vốn nhằm bảo đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả...

MINH HƯƠNG



Anh Vũ Mạnh Hiếu, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) mong muốn mở rộng quy mô nuôi bò 3B thương phẩm.

NGUYỄN TRIỆU

TIỀN HẢI Kiên quyết xử lý vi phạm công trình thủy lợi

Theo báo cáo của huyện Tiền Hải, từ năm 2018 đến năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 302 vụ vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL), trong đó đã xử lý 116 vụ, còn tồn đọng 186 vụ. Thực tế này cho thấy việc xử lý vi phạm CTTL trên địa bàn huyện thời gian qua gặp nhiều khó khăn, do vậy cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của các cấp, các ngành.

Còn nhiều vi phạm tồn đọng

Từ số liệu trên cho thấy số vụ vi phạm CTTL trong 5 năm qua trên địa bàn huyện đã xử lý mới chỉ đạt hơn 38%, còn lại gần 62% là số vụ tồn đọng chưa được xử lý. Riêng năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 59 vụ vi phạm CTTL, mới xử lý được 9 vụ, chiếm hơn 15% tổng số vụ vi phạm. Trong các vụ vi phạm gần đây, có một số vụ trọng điểm, nổi cộm như ở khu vực sông Thủ Chính đoạn giáp ranh hai xã Nam Thanh, Nam Trung. Đây được coi là khu vực có tình trạng vi phạm hành lang CTTL diễn ra phức tạp. Trong đó, một số hộ dân sinh sống xung quanh khu vực này đã lấn chiếm hành lang xây dựng trái phép các công trình, đóng cống thải rắn xuống lòng sông gây

cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống lụt bão. Mặc dù đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng nhiều lần nhắc nhở, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm nhưng các hoạt động vi phạm vẫn tái diễn. Theo ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung: Các trường hợp vi phạm CTTL tại xã chủ yếu nằm trên tuyến sông Thủ Chính, các gia đình ở đây đã xây dựng nhà ở từ những năm 1980. Hiện nay, một số hộ có nhà ở đã xuống cấp không bảo đảm an toàn để sử dụng nên đã tự xây, sửa chữa nhà. UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng các hộ này có ý kiến phàn nàn vì đất này họ đã sống từ nhiều năm về trước nên xã chưa thể xác minh được rõ ràng.

Ông Lại Hồng Thăng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đối với các vụ vi phạm CTTL đã được xử lý thời gian qua thì các trường hợp vi phạm là tổ chức, cá nhân với hình thức vi phạm chủ yếu như tận dụng mục nước nguồn cấp để đắp đập tạm phục vụ thi công công trình trong thời gian chờ

cấp phép thi công, xây tường chắn đất mái sông của các hộ dân sinh sống cạnh các tuyến sông tiềm ẩn nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn tài sản và tính năng nhiều lần nhắc nhở, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, số vụ vi phạm sau khi xác định cụ thể ranh giới, mức độ vi phạm đã được UBND huyện, các cấp, các ngành tiến hành cưỡng chế giải tỏa; một số vụ vi phạm người dân đã tự giác tháo dỡ khi được tuyên truyền, vận động. Các vụ còn tồn đọng là các vi phạm với hình thức như kê ống bùy, san lấp lấn chiếm mái, bờ kênh để chơi nơi và xây dựng công trình chắn bờ, lấn tạm phục vụ sản xuất, kinh doanh. Số vụ vi phạm này đã được cơ quan chuyên môn lập biên bản đình chỉ xây dựng, xin ý kiến các ngành để tiến hành xác định, cắm mốc cụ thể chỉ giới bảo vệ CTTL tại thực địa theo quy định, đồng thời lập kế hoạch giải tỏa bảo đảm các quy định của pháp luật.

Xử lý dứt điểm vi phạm tồn đọng và không để phát sinh mới

Trước thực trạng vi phạm CTTL, thời gian qua, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thống kê, rà

soát, phân loại, lập biên bản các vi phạm trên toàn địa bàn, xác định cụ thể mức giới các công trình. Đối với các hộ cố tình thi công cố hồ sơ, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng tuyến sông, bảo đảm theo các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang CTTL. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương hiện nay mức độ và hình thức vi phạm CTTL diễn ra hết sức phức tạp. Nguyên nhân được các ngành chức năng xác định một phần là do lịch sử để lại, một phần do đặc thù các CTTL có số lượng rất nhiều, đa dạng và thường ở sau nhà dân, giao thông đi lại khó khăn gây trở ngại cho việc phát hiện, xử lý. Một bộ phận không nhỏ người dân còn chưa hiểu biết nên dân cư lấn chiếm dòng sông, bờ kênh mương, phạm vi bảo vệ CTTL. Theo ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện: Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên thường xuyên kiểm tra tất cả các tuyến sông, kịp thời phát hiện ngay những vi phạm mới phát sinh. Phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở những hộ vi phạm và đề nghị xử lý vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho biết thêm: Đối với các vi phạm phát sinh trong những năm gần đây, UBND xã Nam Trung đã cương quyết xử lý nghiêm. Từ năm 2021 đến nay, xã đã phối hợp với các ngành chức năng huyện tổ chức cưỡng chế, giải tỏa 6 công trình xây dựng bờ kè lấn hành lang sông Thủ Chính. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm vi phạm để ngăn chặn kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng huyện từng bước xử lý các vụ vi phạm còn tồn đọng.

Để xử lý dứt điểm các vụ vi phạm CTTL còn tồn đọng cũng như ngăn chặn kịp thời các vi phạm mới, UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương vào cuộc tích cực hơn nữa, rà soát các vi phạm pháp luật về thủy lợi, đề xuất trên địa bàn. Từ đó phân loại tính chất, mức độ vi phạm với đơn vị chuyên trách của tỉnh, của huyện tiếp tục rà soát, phân loại, hoàn tất hồ sơ, trình tự các bước xử lý các hộ vi phạm còn tồn đọng theo đúng kế hoạch. Đối với các vụ vi phạm mới phát sinh phải tổ chức ngăn chặn và

giải quyết triệt để ngay từ đầu. Nếu nơi nào để xảy ra nhiều vi phạm không được phát hiện kịp thời thì đơn vị quản lý chuyên trách và UBND xã chịu trách nhiệm. Trường hợp vụ vi phạm đã được phát hiện nhưng không xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về vi phạm phát sinh, phát triển phức tạp thì xem xét kiểm điểm rõ trách nhiệm đối với chủ tịch UBND xã đó. Tăng cường và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi, đề điều, phòng, chống thiên tai để người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ CTTL, đề điều.

TRẦN TUẤN



Ngành chức năng huyện Tiền Hải tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm hành lang sông Thủ Chính, đoạn qua địa bàn xã Nam Trung.